

# THÔNG TIN TÓM TẮT

## VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

**1. Đề tài luận án:** *Giải pháp chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng*

**2. Chuyên ngành:** Tài chính – Ngân hàng

**Mã số:** 9.34.02.01

**3. Họ và tên nghiên cứu sinh:** Tô Văn Tuấn

**4. Họ và tên cán bộ hướng dẫn khoa học:**

1. TS. Nguyễn Đình Chiến

2. TS. Nguyễn Thị Thu Hương

**5. Những kết luận mới của luận án:**

**\* Về lý luận:**

*Thứ nhất*, Luận án đã hệ thống hoá và làm rõ những vấn đề lý luận về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và hoạt động chống thất thu thuế TNDN trong điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay. Đó là những vấn đề lý luận về thuế TNDN, về vai trò của thuế TNDN; nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về thất thu thuế TNDN, các hình thức gian lận thuế TNDN của các doanh nghiệp dẫn đến thất thu thuế TNDN, chỉ ra nguyên nhân của thất thu thuế TNDN. Đây là những vấn đề quan trọng làm cơ sở cho việc nghiên cứu đánh giá thực tế chống thất thu thuế TNDN ở Việt Nam cũng như ở thành phố Hải Phòng trong thời gian qua.

*Thứ hai*, Luận án đã tham khảo nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về chống thất thu thuế TNDN ở một số nước trên thế giới như Úc, Singapore, Anh, Hàn Quốc, Pháp, Mỹ... trên cơ sở đó rút ra những bài học cho ngành Thuế Việt Nam nói chung và cơ quan thuế Hải Phòng nói riêng trong công tác chống thất thu thuế TNDN. Luận án đã tập trung vào những kinh nghiệm quan trọng trong việc chống thất thu thuế TNDN qua: Xây dựng mô hình quản lý thuế TNDN và phương thức khai, nộp thuế TNDN; công tác quản lý và xử lý nợ thuế; công tác thanh tra, kiểm tra thuế; công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; công tác xử phạt vi phạm pháp luật về thuế.

**\* Về thực tiễn:**

*Thứ nhất*, Luận án đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng và có ý nghĩa về thực trạng thất thu và chống thất thu thuế TNDN trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong giai đoạn 2014 – 2019 trên cơ sở tìm hiểu tình hình thực tế qua các báo cáo và số liệu

thứ cấp kết hợp với việc thực hiện khảo sát thực tế đối với người nộp thuế và cán bộ thuế. Luận án đã đánh giá được thực trạng chống thất thu thuế TNDN, chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân.

*Thứ hai*, Luận án đã đề xuất bảy nhóm giải pháp và các kiến nghị đối với Nhà nước, chính quyền địa phương nhằm giảm thiểu thất thu ngân sách nhà nước, góp phần hạn chế tình trạng thất thu trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong bối cảnh kinh tế - xã hội trong những năm tới còn nhiều khó khăn. Các giải pháp chống thất thu thuế TNDN trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực của thế giới, bám sát định hướng, quan điểm mục tiêu hiện đại hóa của ngành Thuế đã được Bộ Tài chính và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, xuất phát từ thực trạng hoạt động chống thất thu thuế TNDN của thành phố Hải Phòng. Trong đó, việc áp dụng các phương pháp quản lý thuế hiện đại là cách tiếp cận mới trong bối cảnh hiện nay và trong thời gian tới.

*Thứ ba*, Luận án có giá trị tham khảo tốt trong giảng dạy và nghiên cứu về thất thu thuế TNDN và chống thất thu thuế TNDN. Đồng thời, các luận giải và đề xuất trong Luận án có giá trị tham khảo đối với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong việc nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình cải cách, hoàn thiện chính sách thuế và công tác quản lý thuế, nâng cao hiệu quả công tác chống thất thu thuế TNDN ở Việt Nam nói chung và trên địa bàn thành phố Hải Phòng nói riêng trong thời gian tới.

*Hà Nội, ngày      tháng      năm 2020*

**CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC**

**NGHIÊN CỨU SINH**

**Hướng dẫn 1**

**Hướng dẫn 2**

**TS. Nguyễn Đình Chiến**

**TS. Nguyễn Thị Thu Hương**

**Tô Văn Tuấn**